

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0422.2/ว 395



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

14 ตุลาคม 2553

เรื่อง การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 377 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ขั้นตอนการบันทึกการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาล
2. ตัวอย่างหน้าจอบันทึกการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาล

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาล กรณีผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับค่ารักษายาบาลจากหน่วยงานอื่น โดยให้ผู้มีสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ตามแบบ 7128 ต่อส่วนราชการ เพื่อให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ หรือนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ แล้วแต่กรณี ดำเนินการบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานของนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐมีประสิทธิภาพรองรับวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ จึงเห็นควรชี้แจงวิธีบันทึกข้อมูลการเลือกสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิในหน้าจอบันทึกทะเบียนประวัติให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ ทราบและถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และตัวอย่างหน้าจอบันทึกการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการปรับปรุงหน้าจอบันทึगतะเบียนประวัติ
ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จ
บำนาญสามารถบันทึกข้อมูลการเลือกสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิให้กับผู้มีสิทธิในสังกัด
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ
โทร. 0 2127 7400
โทรสาร 0 2127 7401

